

## ประกาศ

### บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.) ให้เข้ามากำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ “ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับการรับรองต่ออายุครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งจะหมดอายุการรับรองในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะยื่นขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 4 ในปี 2567 นี้ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ท. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ทบทวนนโยบายและ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทั้งประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ การจัดอบรมพนักงานทุกระดับให้ทราบถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ จัดการสื่อสาร และเผยแพร่คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

=====

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

=====

(นายสาธิต สูดบรรทัด)

ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน